

“A money” เสริมทัพมืออาชีพ เร่งเครื่องสินเชื่อส่วนบุคคลโตเต็มสูบ!



“บมจ. ไอร่า แอนด์ ไอฟูล” ผู้ให้บริการบัตรเครดิตเงินสด “A money” ปรับทัพรับปี 2561 ดึงมืออาชีพเสริมแกร่งทีมบริหาร แต่งตั้ง “ชลยา พร้อมศรี” นั่งแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน รองรับธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลขยายตัวต่อเนื่อง ประกาศความพร้อมก้าวสู่เป้าหมายผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลโตเร็วที่สุดในประเทศไทย

นายคัทสึโกะ มาโดโนะ (Mr. Katsuhiko Madono) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟูล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการบัตรเครดิตเงินสด “A money” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “A money บัดดี้เรื่องเงิน” เปิดเผยว่า ในปี 2561 นี้ บริษัทฯ มีนโยบายรุกตลาดสินเชื่อส่วนบุคคลในประเทศไทย

อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายวัยเริ่มทำงาน (First Jobber) รวมทั้งพนักงานบริษัททั่วไปทั้งในเขตพื้นที่ชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร พร้อมก้าวสู่เป้าหมายการเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อส่วนบุคคลที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวชลยา พร้อมศรี ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO) บมจ.ไอร่า แอนด์ ไอฟูล

สำหรับ นางสาวชลยา พร้อมศรี ปัจจุบันอายุ 43 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาบริหารธุรกิจ(MBA)สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประกาศนียบัตรผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA : Certified Public Accountant) มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ทางการเงิน การบริหารจัดการการเงิน รวมทั้งการวิเคราะห์ทางการเงินและงานบัญชี โดยเริ่มทำงานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด, ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์งบการเงิน บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน), ผู้จัดการฝ่ายงานการเงิน บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงินและระดมทุน บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีสินทรัพย์ถาวร บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน), ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท วินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นายมาโดโนะ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทฯ ยังเปิดช่องทางการรับสมัครบัตรเครดิตเงินสด “A money” ผ่านระบบออนไลน์และทำการตลาดเชิงรุกผ่านโซเชียลมีเดียและสื่อ

ต่างๆ มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกในการให้บริการลูกค้าจำนวนกว่า 300,000 รายในปัจจุบัน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางกวดเงินจากบัตรเครดิตเงินสด A money ผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารพันธมิตร ได้แก่ ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือบัตร โดยปัจจุบันลูกค้าบัตรเครดิตเงินสด A money สามารถชำระเงินผ่านจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสกว่า 12,000 แห่ง จุดบริการวันสต็อปเซอร์วิสที่ เทสโก้ โลตัสกว่า 1,900 สาขา จุดบริการแคชเชียร์ที่บิ๊กซีอีกกว่า 800 สาขา และยังคงมองหาพันธมิตรเพิ่มเติมเพื่อสร้างความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

บัตรเครดิตเงินสด “A money บัตรดีเรื่องเงิน” สมัครง่าย เพียงมีรายได้ประจำ 5,000 บาทขึ้นไป อนุมัติไว รับบัตรได้ทันที ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าตลอดอายุการใช้งาน สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2004-5000 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ www.Amoney.in.th และ www.facebook.com/AmoneyThailand